

“คุณพ่อครับ
ทำไมไม่มาโบสถ์กับ
เราล่ะครับ?”



ภาพประกอบโดย นทีเกษร สุตะนะ

“แม่จ๋าโทษนะลูก แต่เราไปโบสถ์ไม่ได้วันนี้” เธอพูด “แม่รู้สึกไม่ค่อยสบาย”
 จานาธน์ขมวดคิ้ว “แต่ผมจะอดเจอบริษัท และไม่ได้เรียนบทเรียนวันนี้ ผมอยากไปโบสถ์จริงๆ นะครับ”
 “ไม่ต้องกังวลนะ” คุณแม่พูด “แค่อาทิตย์เดียวเอง และหากต้องการ เราโทรหาครูปฐมวัยก็ได้เพื่อจะได้อ่านบทเรียนวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร”
 จานาธน์หอมหน้าผากคุณแม่ “ไม่เป็นไรครับ พักผ่อนนะครับคุณแม่ ผมรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงทราบว่าทำไมผมไม่ได้ไปโบสถ์วันนี้”
 จานาธน์ไปที่ห้องของเขาและหยิบนิตยสาร เพื่อนเด็ก ฉบับหนึ่งขึ้นมา แม่เขา

จะไปโบสถ์ไม่ได้ แต่เขายังอ่านเรื่องราวเพื่อรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ได้
 “จานาธน์!” คุณพ่อเรียก
 จานาธน์เดินออกมาจากห้อง “มีอะไรหรือครับ คุณพ่อ?”
 คุณพ่อยิ้ม “ไปแต่งตัวสิ พ่อรู้ว่าลูกชอบไปโบสถ์มากแต่ไหนและพ่อไม่อยากจะให้ลูกขาดโบสถ์ พ่อจะไปกับลูกเอง”
 จานาธน์ทำตาโต เขาแทบไม่อยากเชื่อ! เขายิ้มกว้างขณะรีบเตรียมตัวให้พร้อม
 ที่โบสถ์จานาธน์แนะนำให้คุณพ่อรู้จักกับเพื่อนๆ ของเขา คุณพ่อนั่งข้างเขาระหว่างการประชุมศิลาจารึก จานาธน์รู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณพ่อที่โบสถ์!
 หลังการประชุมจบ พ่อพูดว่า “พ่อต้องไปที่อื่นก่อน เดี่ยวพ่อกลับมารับหลังปฐมวัยเลิกได้ไหม?”
 “โอเคครับ” จานาธน์ตอบ เขาอยากให้คุณพ่ออยู่ต่อ แต่เขาก็ดีใจที่คุณพ่อมา ช่างเป็นวันอาทิตย์ที่น่าประทับใจจริงๆ! ●

เรื่องน่าประทับใจ ในวันอาทิตย์

โดย อเลลี โคลโรเนล-คามิตัน
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้น ในมาเลเซีย

จานาธน์ชอบไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ เขาไม่อยากพลาดแม้แต่อาทิตย์เดียว! เขาเป็นลูกคนเดียวในครอบครัว เพื่อนในปฐมวัยจึงเป็นเหมือนพี่น้องของเขา เขาชอบเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูและร้องเพลงกับเพื่อนๆ คุณแม่ไปโบสถ์กับเขา แต่คุณพ่อไม่เคยไปโบสถ์เลย คุณพ่อไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร

คืนหนึ่งขณะรับประทานอาหารค่ำ จานาธน์ถามว่า “คุณพ่อครับ ทำไมไม่มาโบสถ์กับเราล่ะครับ?”

คุณพ่อเงยหน้าขึ้นจากจาน “พ่อค่อนข้างยุ่งในวันอาทิตย์”
 “แต่คุณพ่อครับ การรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญนะครับ” จานาธน์พูด “มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์”

คุณแม่ดูแปลกใจ “ลูกตั้งใจฟังบทเรียนที่โบสถ์จริงๆ แต่ไม่เป็นไรหากคุณพ่อจะไม่ได้มาโบสถ์กับเรา พ่อช่วยเราในแบบอื่นๆ มากมาย”

ระหว่างที่จานาธน์เตรียมตัวเข้านอน เขาคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าคุณพ่อมาโบสถ์ด้วย บางครั้งเขารู้สึกเศร้าเล็กน้อยเมื่อเห็นเพื่อนนั่งกับคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา เขาหวังว่าคุณพ่อจะอยู่ที่นั่นกับเขาและคุณแม่

จานาธน์ลุกเข้าสวดอ้อนวอนก่อนเข้านอน “พระบิดาบนสวรรค์” เขาพูด “ขอให้คุณพ่อมีเวลาว่างในวันอาทิตย์เพื่อจะได้มากับผมและคุณแม่ ผมอยากนั่งกับคุณพ่อที่โบสถ์จริงๆ นะครับ”

ในวันอาทิตย์หลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์ คุณแม่เรียกจานาธน์มาที่ห้องของเธอ

